

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 27 ส.ค. 2561 หน้า 7 เรื่อง แหล่งก๊าซเอราวัณ

ปตท.สผ.เล็งพันธมิตรใหม่ชิง'เอราวัณ'

กรุงเทพธุรกิจ ● ปตท.สผ.เตรียมหาพันธมิตรรองรับชิงแหล่งเอราวัณหากเจรจาเชฟรอนไร้ผล คาดไตรมาส 3 ผลการดำเนินงานดี หลังซื้อหุ้นเชลล์ในแหล่งบงกช

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเข้าร่วมประมูลแหล่งเอราวัณว่า ขณะนี้การเจรจากับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานหลัก (Operator) แหล่งเอราวัณในปัจจุบันนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องการขอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในแหล่งเอราวัณ โดยหากการเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จ ก็อาจจะต้องเจรจาหาพันธมิตรเพื่อเข้าร่วมการประมูลต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่บริษัทไม่สามารถลงทุนเพียงรายเดียว คาดว่าจะมีความชัดเจนก่อนยื่นข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ 25 ก.ย.นี้

ปัจจุบัน แหล่งเอราวัณ มีเชฟรอนฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 71.25% และบริษัท มิตรชัย ออยล์ เอ็กสพลอเรชัน จำกัด (MOECO) สัดส่วน 23.75% และ ปตท.สผ. สัดส่วน 5%

กรณีที่มีกระแสข่าวว่า บริษัท Hess



สมพร ว่องวุฒิพรชัย

Corp ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ เตรียมขายสินทรัพย์ที่เป็นก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้บริษัท ยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว เบื้องต้นทราบเพียงว่า Hess Corp เป็นผู้ถือหุ้นในโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) บล็อก เอ-18 กับปิโตรนาสของมาเลเซียในสัดส่วนฝ่ายละ 50% แต่หากจะมีการขายสินทรัพย์จริง บริษัทก็สนใจเพราะอยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในแหล่งปิโตรเลียมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนที่บริษัท ปตท.เตรียม

เข้าไปดูแลแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่อลาสก้า เพื่อรองรับการจัดหาแอลเอ็นจีในระยะยาวนั้น โดยหลักการแล้วหากบริษัทแม่เข้าไปพิจารณาการลงทุนในพื้นที่ใดก็จะตั้ง ปตท.สผ.เข้าไปร่วมด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 ปีนี้ ยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานยังเป็นปกติ แต่ต้องรอดูทิศทางของค่าเงินบาทซึ่งหากเงินบาทแข็งค่า ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หลังจากในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาท รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันที่จะส่งผลต่อราคาขาย

ขณะเดียวกันในไตรมาส 3 จะมีปัจจัยบวกโดยรับรู้รายได้จากการปริมาณการผลิตปิโตรเลียมที่จะเพิ่มขึ้นหลังบริษัทเข้าซื้อหุ้นในแหล่งบงกชจากบริษัทในเครือของกลุ่มเชลล์ในสัดส่วน 22.2222% ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมทั้งปีนี้ จะขึ้นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.1 แสนบาร์เรลต่อวัน

ส่วนการขายแหล่งมอนทราในประเทออสเตรเลีย แต่จะมีกำไรหรือขาดทุนนั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ เพราะต้องรอให้การซื้อ-ขายเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปีนี้ก่อน

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 27 ส.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง แหล่งก๊าซเอราวัณ

ปตท.สผ.สนใจซื้อแหล่งJDAแปลงA-18 หากHessCorpขายสินทรัพย์ในภูมิภาคนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปตท.สผ.สนใจซื้อแหล่งปิโตรเลียมของ Hess Corp ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแหล่ง JDA แปลง A-18 หาก Hess Corp ที่งการลงทุนในแถบภูมิภาคนี้ ส่วนการเจรจากับเชฟรอนเพื่อร่วมประมวลแหล่งเอราวัณ ยังไร้ข้อยุติ เผยถ้าไม่สำเร็จบริษัทพร้อมตั้งพันธมิตรร่วมประมวลแข่ง

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ตามที่กระแสข่าวว่าบริษัท Hess Corp ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ มีแผนขายสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งปิโตรเลียมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ทาง ปตท.สผ.ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้ามมีการขายสินทรัพย์จริง บริษัทก็สนใจเพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขยายการลงทุนของบริษัทอยู่แล้วโดยเฉพาะในแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย มาเลเซีย (เจดีเอ) แปลง A-18 ที่ Hess Corp ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มปิโตรนาสฝ่ายละ 50% "แหล่งของ Hess ในอ่าวไทยอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกับที่ ปตท.สผ.มีอยู่ ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์อยู่แล้ว หากเขาประกาศขายบริษัทก็สนใจ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันและเร็วเกินไปที่จะพูด" นายสมพร กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท Hess Corp มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ 9 แหล่งใน North Malay Basin นอกชายฝั่งมาเลเซีย ซึ่งคาดว่ามีก๊าซธรรมชาติราว 1.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และคอนเดนเสทมากกว่า 20 ล้านบาร์เรล โดยเมื่อปี 2557 ปตท.สผ. ได้ซื้อกิจการของบริษัท Hess Thailand ในวงเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่วนความคืบหน้าในการควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A) หลังจากได้ยื่นประมวลแหล่งปิโตรเลียมทั้งในตะวันออกกลางว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามผลการประมูลในโครงการดังกล่าว ส่วนกรณีนี้ที่บริษัท ปตท.เข้าไปดูแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) ที่อลาสกา เพื่อรองรับการจัดหาแอลเอ็นจีในระยะยาวนั้น ปตท.สผ.ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่โดยหลักการแล้วหากบริษัทแม่เข้าไปลงทุนในพื้นที่ใดก็จะตั้ง ปตท.สผ.เข้าไปร่วมด้วย

ด้านความคืบหน้าการเข้าร่วมประมวลแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานปี 2565-66 ว่า ขณะนี้ ปตท.สผ.อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานหลัก(Operator) ในแหล่งเอราวัณโดย ปตท.ขอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในแหล่งดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 5% แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่หากการเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จตามที่บริษัทคาดหวังไว้ ก็จะเจรจาทหาพันธมิตรเพื่อเข้าร่วมการประมวลต่อไป เนื่องจากแหล่งเอราวัณเป็นโครงการขนาดใหญ่บริษัทไม่สามารถลงทุนเพียงรายเดียวได้ คาดว่า จะมีความชัดเจนก่อนยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประมวลทางเทคนิคในวันที่ 25 ก.ย.นี้

ปัจจุบันแหล่งเอราวัณ มีเชฟรอนฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 71.25% และบริษัท มิตรชัย ออยล์ เอ็กสพลอเรชัน จำกัด (MOECO) สัดส่วน 23.75% และ ปตท.สผ.สัดส่วน 5%

นายสมพร กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2561 ดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2561 หลังจากถือหุ้นในแหล่งบงกชเพิ่มเป็น 66.67% แต่ในส่วนราคาขายผลิตภัณฑ์นั้นยังขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียมในปีนี้ที่ระดับ 3.1 แสนบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นปริมาณขายสุทธิเพิ่มขึ้นจากการเข้าถือหุ้นเพิ่มในแหล่งบงกชและการขายแหล่งมอนทรา ในออสเตรเลีย ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้.